



## SINH VIÊN ĐHQGHN HƯỚNG VỀ NGÀY BẦU CỬ

NGÀY 22/5/2011, HÒA CHUNG KHÔNG KHÍ VUI MỪNG CỦA NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016, 10.050 SINH VIÊN CỦA ĐHQGHN ĐÃ ĐI BỎ PHIẾU TẠI 4 KHU VỰC BẦU CỬ THUỘC QUẬN CẦU GIẤY VÀ QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

### BẢN KHOẢN TRƯỚC NGÀY BỎ PHIẾU

Nói về cảm xúc của mình, Trần Bảo Lâm (SV năm nhất Trường ĐHKHXH&NV) nói: "Lần đầu tiên tôi đủ tuổi đăng kí tham gia bầu cử QH và HĐND các cấp, tôi rất hào hứng với nghĩa vụ và trách nhiệm cử tri. Tôi sẽ cố gắng trau dồi kiến thức về chính trị và luật pháp để tìm ra những người tiêu biểu nhất mà tôi cho là xứng đáng là đại biểu của nhân dân".

Sinh viên là những người có kiến thức, nhạy bén cập nhật thông tin, nhưng kinh nghiệm để đánh giá người đủ đức đủ tài cũng thực sự khó khăn. Trịnh Thị Cúc (SV Trường ĐHNN, ĐHQGHN) chia sẻ: "Thực sự lần thứ hai đi bầu cử nhưng không biết mặt người được ứng cử là ai, họ đã, đang và sẽ làm được gì cho dân, cho nước. Nên tôi phải chủ động nghe đài, đọc báo và nghiên cứu qua Internet

để nắm bắt thông tin".

Việc cập nhật thông tin còn hạn chế, không đầy đủ và chưa được tiếp xúc với những ứng viên, qua khảo sát một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, một số ít sinh viên đều nói nên bỏ phiếu trắng cho công bằng và khách quan bởi thông tin các ban tiếp cận về ứng cử quá ít ỏi. Trần Văn Nam (SV năm cuối Trường ĐHCN, ĐHQGHN): "Với kinh nghiệm sinh viên đã 2 lần đi bỏ phiếu, tôi thấy rằng nên bỏ phiếu trắng khi chỉ nắm bắt được thông tin tiểu sử sơ lược mà chưa có sự tìm hiểu kĩ lưỡng về ứng viên, để tạo ra tính công bằng và không thiệt thòi cho các ứng viên khác". Còn với Trịnh Phương Anh (SV Trường ĐHKT, ĐHQGHN) lại trần trụi: "Tại sao chúng ta không tranh cử và vận động tranh cử một cách chuyên nghiệp, để thấy được

năng lực của các ứng cử".

Những tiêu chí mà sinh viên quan tâm đến như: Người ứng cử có đóng góp gì cho phát triển kinh tế - xã hội, số đồng đều nhấn mạnh đến tiêu chí đại biểu phải là người đủ đức, đủ tài xứng đáng với sự tin tưởng của đồng bào cử tri.

Nói về bí quyết trước khi quyết định đi bầu cử, Nguyễn Văn Dũng (SV Trường ĐHGD, ĐHQGHN) chia sẻ: "Tôi thường tiếp xúc trao đổi ở các cuộc họp tổ dân phố với các bác, cô, chú cử tri để học hỏi cách nhìn nhận, đánh giá, hiểu biết về ứng cử mà tôi xác định bầu làm đại biểu, ngoài ra tôi cũng tham gia họp đoàn hội tích cực trau dồi kiến thức về cách thức lựa chọn ứng cử đại biểu".

### ĐẾN NHỮNG ƯỚC MONG

Tư cách của một Đoàn viên ngoài việc



>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày bầu cử

TÍNH ĐẾN 19H30 NGÀY 22/5, TỶ LỆ CỬ TRI CỦA CẢ NƯỚC ĐI BẦU ĐẠT 97,1%. TRONG ĐÓ, CÓ 21 TỈNH, THÀNH ĐẠT TRÊN 99%, 29 TỈNH THÀNH ĐẠT TỪ 95 - 99%. CAO NHẤT LÀ THỪA THIÊN - HUẾ, VỚI TỶ LỆ ĐI BẦU ĐẠT TRÊN 99,9%. ĐÚNG 7H SÁNG 22/5, TOÀN BỘ CÁC KHU VỰC BẦU CỬ TỈNH LANG SON ĐÃ KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ, TRONG KHÔNG KHÍ AN TOÀN, VUI TƯƠI; ĐẾN 8H00, NHIỀU KHU VỰC BỎ PHIẾU TRÊN ĐỊA BÀN TP NAM ĐỊNH ĐÃ ĐẠT TỶ LỆ 100% CỬ TRI ĐI BẦU. TÍNH ĐẾN 17H, TỶ LỆ CỬ TRI ĐI BỎ PHIẾU TẠI TP.HCM ĐÃ ĐẠT CON SỐ 96%. HƠN 1.069.745 CỬ TRI TỈNH BÌNH DƯƠNG, TRONG ĐÓ CÓ HÀNG NGHÌN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐI BỎ PHIẾU. TẠI CẦN THƠ, NGAY ĐẦU GIỜ CHIỀU TỔNG SỐ CỬ TRI ĐÃ ĐI BẦU ĐẠT 97,04%.

là cử tri, các bạn có thể làm nhiều việc có ích cho bầu cử như tham gia tình nguyện hướng dẫn phục vụ trong công tác bầu cử, tuyên truyền bầu cử. Dương Thị Oanh (SV Tình nguyện Xung Kích - ĐHKHXH&NV): “Tôi sẽ tham gia bầu cử và tình nguyện phục vụ cho ngày bầu cử 22/5 sắp tới tại trường”. Trước đây, có rất nhiều trường hợp cử tri không đi bầu cử, có khi cả hộ gia đình chỉ cử một người đi bầu cử hộ cho qua chuyện, điều đó cho thấy chưa làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Bạn Lò Văn Long (SV Trường ĐHKHXH&NV) nói: “Với những hiểu biết về bầu cử, tôi sẽ tuyên truyền, vận động mọi thành viên trong gia đình, bà con lối xóm tham gia bầu cử nhiệt tình, phản ánh đúng những gì bà con thôn bản quê tôi mong muốn gửi gắm tới ứng cử đại biểu của mình”.

Những cuộc hiệp thương cử tri rất cần đến nhận định, đóng góp của lực lượng thanh niên, đặc biệt là tham vấn của sinh viên. Vấn đề quan tâm của các bạn mang tính bức thiết thời sự, qua đó cũng nói lên mong muốn, nguyện vọng của giới trẻ góp phần sáng tạo và tích cực cho việc lựa chọn ứng cử tiêu biểu. Bằng nhận thức hiểu biết, sáng suốt, sinh viên phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của một công dân thực thụ. Tránh trường hợp bầu cử thiên vị mà chọn những người kém năng lực, bản lĩnh không vững vàng vào Quốc hội. Mỗi lá phiếu của các bạn sinh viên đang làm cho QH và HĐND ngày một trong sạch, hiệu quả hơn, xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin, tiếng nói của nhân dân.

ĐOÀN MẪN - NGỌC DIỆP

THEO NHẬN XÉT CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ, CÁC CỬ TRI - SINH VIÊN ĐHQGHN CÓ Ý THỨC TỐT, NGHIÊN CỨU NGHIÊM TÚC HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN VÀ THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRONG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TÁC BẦU CỬ.

\* TỔ BẦU CỬ TRƯỜNG ĐHKHTN - KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 11, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÓ 2838 CỬ TRI ĐI BẦU VÀ TỔ BẦU CỬ TRƯỜNG ĐHKHXH&NV - KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 10, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÓ 2874 CỬ TRI ĐI BẦU CỬ. ĐÂY LÀ 2 ĐƠN VỊ CỦA ĐHQGHN CÓ 100% CỬ TRI ĐI BẦU CỬ.

\* TỔ BẦU CỬ KÍ TÚC XÃ NGOẠI NGŨ - KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 9, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÓ 2846 CỬ TRI ĐI BẦU, ĐẠT HƠN 99,7%.

\* TỔ BẦU CỬ KÍ TÚC XÃ MỀ TRÌ - KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 9, PHƯỜNG THANH XUÂN BẮC, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÓ 1488 CỬ TRI ĐI BẦU, ĐẠT HƠN 99,7%.

